

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2024 (Ngày 24 tháng 9 năm 2024)

Ngày 24/9/2024, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2024. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì phiên họp kết luận các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2024: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình

1.1. Đánh giá chung

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực được quan tâm thực hiện, 09/16 chỉ tiêu KTXH đạt trên 100%; các chỉ tiêu còn lại đạt khá so với tiến độ kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ trọng tâm được tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo, một số nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu KH (06 nhiệm vụ trọng tâm đạt 100% trở lên, 04 nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên (1,2,3,11), 01 nhiệm vụ đạt 60%); công tác thu ngân sách đạt 116,4% dự toán Tỉnh giao, đạt 105,8% so với dự toán điều hành của Huyện, bằng 115,2% so với cùng kỳ năm 2023; công tác xây dựng Nông thôn mới tại xã Trấn Ninh đã đạt 15/19 tiêu chí, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án tiếp tục được triển khai thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được được bảo đảm. Công tác chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cấp, các ngành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm tình hình phát triển KTXH cũng gặp phải một số khó khăn cụ thể như: Trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch Tả lợn Châu Phi xảy ra tại 17/17 xã, thị trấn; trong các tháng 4, 7 xuất hiện mưa dông trên diện rộng, đặc biệt trong tháng 9 chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các công trình, cây trồng, vật nuôi của bà con Nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, nhiều; nhiều địa phương bị ngập úng và sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn và lũ ống, một số kênh mương và hệ thống thủy lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước và tưới tiêu, gây khó khăn cho

hoạt động sản xuất. Lúa và rau màu bị ảnh hưởng nặng nề do ngập úng kéo dài, làm giảm sản lượng và gây thiệt hại cho người dân. Rủi ro vệ sinh môi trường sau khi nước rút, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đòi hỏi phải thu gom rác thải và phun thuốc khử trùng... Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong công tác tham mưu cho UBND thiếu tính chủ động, phối hợp chưa chặt chẽ, chất lượng hiệu quả một số công việc chưa đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ đề ra đặc biệt là công tác giải ngân các nguồn vốn. Dự thảo Báo cáo cũng đưa ra được các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2024 trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng...yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện đạt hiệu quả.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND huyện cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo, yêu cầu các thành viên UBND huyện rà soát, cập nhật số liệu mới nhất theo lĩnh vực phụ trách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật thông tin, số liệu, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, trong đó bổ sung một số nội dung tại phần đánh giá kết quả đạt được như sau:

- Bổ sung nội dung đánh giá tổng quan kết quả của các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt theo KH).

- Đối với phần khó khăn, hạn chế đánh giá cụ thể theo từng lĩnh vực, sát với thực tế thực hiện.

1.2. Bên cạnh những phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 10 cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực kinh tế

*** Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện**

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 03 cần được tập trung cho những việc cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như sửa chữa nhà cửa, khắc phục tài sản hư hỏng, tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, sửa chữa các tuyến đường giao thông...UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đôn đốc UBND các xã, thị trấn hướng dẫn bà con Nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả sau cơn bão, tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp, khôi phục các tuyến đường bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo cấp trên đề nghị hỗ trợ...

Trong công tác xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các tiêu chí chưa đạt của xã Trấn Ninh, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- * **Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:** Tiếp tục tham mưu đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lại tình hình dịch bệnh Tả lợn Châu Phi, tập trung công

tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh; tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, các ổ dịch; công tác tiêm vắc xin dịch Tả lợn Châu Phi; khẩn trương thực hiện quy trình công bố hết dịch bệnh đối với những hộ gia đình có lợn đã đủ điều kiện công bố.

*** Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Tập trung trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước, thường xuyên kiểm tra công tác thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đảm bảo theo đúng cơ chế đã quy định; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng; thực hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí theo quy định.

*** Các cơ quan, đơn vị làm Chủ đầu tư (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện:** Tiếp tục khẩn trương thẩm định hồ sơ các dự án thuộc các Chương trình MTQG; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn nhằm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục dự án đảm bảo về thời gian, đúng quy định pháp luật.

*** Phòng Tài nguyên và Môi trường**

- Tiếp tục đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2025; cấp GCN QSDĐ cho các Nhà Văn hóa, sân thể thao, trường học trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương xem xét, cập nhật quy hoạch chi tiết để thực hiện đấu giá 02 khu đất công tại thị trấn Văn Quan (khu đất Chợ xép Đức Tâm II; khu đất Chợ trung tâm thị trấn Văn Quan).

- Đối với công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức cưỡng chế theo Kế hoạch, Phương án được phê duyệt.

*** Trung tâm Phát triển quỹ đất:** Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm, trọng điểm, dự án tăng tốc trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức cưỡng chế theo Kế hoạch, Phương án được phê duyệt của dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan.

* **Phòng Kinh tế và Hạ tầng:** Tiếp tục kiểm tra rà soát tổng thể các vùng, điểm có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện và đề xuất phương án xử lý, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

*** Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia đảm bảo theo đúng Kế hoạch.

- Chỉ đạo các trường trên địa bàn kiểm tra, rà soát lại các vị trí của trường học có nguy cơ bị sạt lở, các tuyến đường đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sáp nhập các cặp trường trên địa bàn.

*** Phòng lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc**

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn theo đúng tiến độ và chỉ tiêu tại Công văn số 1123/UBND-LĐTĐXHDT ngày 03/6/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu tiến độ tuyển sinh, mở lớp các đào tạo nghề năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình tặng quà hỗ trợ, cứu đói đột xuất cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Khẩn trương thực hiện thẩm định các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo...

* **Trung tâm GDNN-GDTX huyện:** Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo chỉ tiêu theo Công văn số 1123/UBND-LĐTĐXHDT ngày 03/6/2024 của UBND huyện Văn Quan.

*** Phòng Văn hóa và Thông tin:**

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý thiết chế văn hóa; đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà Văn hóa thôn đạt chuẩn; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà Văn hóa thôn trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu thuộc phạm vi địa bàn huyện. Tham mưu phối hợp với Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các phương án cải tạo về cảnh quan tại các điểm tham quan trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các điểm tham quan trong vùng CVĐC.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu tổ chức các chương trình, sự kiện hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Quan (16/12/1964 - 16/12/2024).

*** Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông**

- Đối với Đề án của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông về sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 03/10/2024) đảm bảo đúng quy định. Đồng chí Triệu Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo.

- Tiếp tục tập trung thực hiện công tác chuyên môn, ghi hình, xây dựng tin bài đảm bảo chất lượng; rà soát lại các pano, áp phích, các biển hiệu tại các trục đường và khu vực thị trấn. Tham mưu tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn huyện.

*** Phòng Nội vụ**

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu tổ chức các chương trình, sự kiện hướng tới chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Quan (16/12/1964 - 16/12/2024).

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính, tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện đảm bảo chặt chẽ, đúng thực chất.

- Đối với công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chức kế toán; tổ chức họp thống nhất một số nội dung liên quan đến phương án xét chuyển công chức cấp xã sang viên chức trường học trên địa bàn huyện; Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy trình về công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo bộ máy sớm được kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

c) Công tác đảm bảo an ninh - trật tự; quốc phòng địa phương

*** Công an huyện:** Tiếp tục chỉ đạo Công an xã, thị trấn nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

*** Ban Chỉ huy Quân sự huyện:** Đôn đốc các xã thực hiện tốt các nội dung cho công tác diễn tập quân sự gắn với nhiệm vụ chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự về con người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

d) UBND các xã, thị trấn

- Hướng dẫn Nhân dân tại địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản sau ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tích cực thực hiện tuyên truyền đến người dân về công tác bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, xử lý rác thải phát sinh sau bão, lũ.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tả lợn Châu phi; khẩn trương gửi văn bản gửi cơ quan chuyên môn đề nghị công bố hết dịch bệnh đối với những hộ gia đình có lợn đủ điều kiện theo quy định.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tạo đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn xã, thị trấn.

- Tiếp tục quan tâm đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Nhà Văn hóa, Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo công chức khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hoá, sân thể thao thôn, phố. Đối với các nhà văn hóa thôn, phố tiếp nhận đất và tài sản từ trường học, Trạm Y tế, trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị, yêu cầu thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan để điều chuyển tài sản công gửi về cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định.

- Đối với công tác quản lý cơ sở vật chất tại Nhà văn hoá xã, thôn yêu cầu UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ về các thiết chế văn hóa, đề nghị thôn, khối phố sắp xếp gọn gàng, cơ sở vật chất sau khi kết thúc các cuộc họp; công tác trang trí khánh tiết, tranh ảnh, pano cần được bố trí phù hợp; công tác vệ sinh môi trường tại khuôn viên Nhà Văn hóa, sân thể thao thôn, khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri cần được thực hiện thường xuyên.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn đăng ký tham gia học nghề, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động năm 2024 của huyện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nâng cao tỉ lệ giải quyết đơn thư trên toàn huyện.

2. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2024, kịp thời ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ

đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Công tác giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các đơn vị tập trung thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, dự án chuyên tiếp và bố trí cho đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; bố trí hài hòa giữa các lĩnh vực, ưu tiên đầu tư; bố trí hài hòa giữa các lĩnh vực, ưu tiên đầu tư, trong quá trình thực hiện đã chủ động, linh hoạt bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng các xã điểm nông thôn mới năm 2024 và các xã đặc biệt khó khăn... Tổng nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2024 là 177.135 triệu đồng, đã giải ngân đến được 68.455,565 triệu đồng, đạt 38,7% KH; Vốn thực hiện các Chương trình MTQG chuyển nguồn sang 2024 giải ngân được 14.434,019 triệu đồng, đạt 26,9% KH. Vốn ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân được 165,482 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%; Vốn Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2024 (30a), giải ngân được 5.169,133 triệu đồng, đạt 36,9% KH; Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024: giải ngân được 6.733,703 triệu đồng, đạt tỷ lệ 34,2% KH. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư, công tác giải ngân....và đưa ra những giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2024.

Qua xem xét, UBND huyện nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo trình ban hành.

3. Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình.

Qua xem xét, UBND huyện nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch trình. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch cập nhật lại số liệu mới nhất, chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo báo cáo trình UBND huyện ban hành.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024, tiếp tục được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, ban ngành đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách đặc biệt là tại xã phấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, chung sức hoàn thành kế hoạch xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trần Ninh), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 09/16 xã, không

còn xã dưới 5 tiêu chí, bình quân tiêu chí xã nông thôn mới đạt 12,75 tiêu chí/xã; bình quân tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt 5,38 tiêu chí/xã; thực hiện xây dựng và công nhận đạt chuẩn từ 01 khu dân cư kiểu mẫu hoặc thôn kiểu mẫu, xây dựng và công nhận từ 01 vườn mẫu đạt chuẩn.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế nhất định: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền cấp xã chưa thực sự quyết liệt, chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều giữa các xã, còn khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa nhóm xã đạt chuẩn và các xã khác; mức độ đạt bình quân tiêu chí/xã còn thấp, các xã chưa đạt chuẩn đều đạt dưới 10 tiêu chí; các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020, hiện nay một số tiêu chí không còn đạt theo yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất chưa hoàn thiện; thiếu các doanh nghiệp đầu tư, liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

Qua xem xét, thảo luận UBND huyện nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị cập nhật, hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo trình UBND huyện ban hành.

5. Báo cáo của UBND huyện về thực hiện công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024: *Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc trình.*

Qua xem xét dự thảo Báo cáo, UBND huyện nhất trí với nội dung dự thảo, giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc hoàn thiện trình UBND huyện ban hành.

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Các Thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lương Đình Toại